

มติการประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์

ครั้งที่ 11/2567

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม	แจ้งมติที่ประชุม	ผลการดำเนินงานตามมติ
วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา				
3.3.1	พิจารณารับรองเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (โครงการพิเศษ)	<p>ที่ประชุมมีมติรับรองหลักเกณฑ์การจ่ายต้องเป็นไปตามระเบียบการจ่ายเงินรายได้ ปี 2566 และฉบับเพิ่มเติม และให้อยู่ในงบประมาณที่หลักสูตรได้รับการจัดสรรตามที่เสนอ โดยให้มีมติดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าตอบแทนสายปฏิบัติการ (ผู้ดำเนินงาน) ค่าตอบแทนล่วงเวลา 100 บาท/ชั่วโมง (เบิกจ่ายไม่เกิน 7 ชั่วโมง/วัน ไม่นับเวลาพัก 1 ชั่วโมง)</li> <li>- ค่าตอบแทนพนักงานขับรถยนต์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าล่วงเวลาในวันทำการปกติ 80 บาท/ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันหยุดราชการ 100 บาท/ชั่วโมง (เบิกจ่ายไม่เกิน 7 ชั่วโมง/วัน ไม่นับเวลาพัก 1 ชั่วโมง)</li> </ul>	แจ้งรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย และประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตรับทราบ	งานบริการการศึกษาและงานคลังและพัสดุ รับทราบและอยู่ระหว่างดำเนินการตามมติ
3.3.2	พิจารณาขออนุมัติรายชื่อบุคลากรและค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางสังคม (Level 1 social value associate) ครั้งที่ 2	<p>ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. อาจารย์ ดร.อุ๋นเรื่อน แก้วพินิจ</li> <li>2. อาจารย์ ดร.วานิด ด้วงเดช</li> </ol> <p>จำนวนเงินคนละ 5,500 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.สุปราณี ภูระหงษ์ และ อาจารย์ ดร.กัญญาณัฐ สุภาพร ประสงค์ขอส่งรายชื่อไว้สำหรับการอบรมผู้ประเมินในรอบถัดไปตามที่เสนอ</p>	หัวหน้าสาขาวิชา แจ้งอาจารย์ผู้มีรายชื่อในสาขาฯ และมอบหมายให้งานบุคคลดำเนินการต่อไป	งานบุคคล ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สำหรับรายที่ 1-2 รายที่ 3-4 อยู่ระหว่างดำเนินการ
3.6.1	พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการทำวิทยานิพนธ์ รายนายประพันธ์ เพชรเลิศหิรัญกุล	<p>ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าใช้จ่ายในการทำวิทยานิพนธ์ ราย นายประพันธ์ เพชรเลิศหิรัญกุล จำนวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แผนงบประมาณ : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาบุคลากรของส่วนงานตนเอง (สายวิชาการ) ตามที่เสนอ โดยให้จัดทำรายการค่าใช้จ่ายประกอบการเบิกจ่ายในงบประมาณที่ได้รับ</p>	หัวหน้าสาขาวิชา แจ้งอ.ประพันธ์รับทราบ และมอบหมายให้งานคลังและพัสดุดำเนินการต่อไป	งานคลังและพัสดุ อยู่ระหว่างดำเนินการ ให้อ.ประพันธ์ ติดต่อส่งเอกสารฉบับจริงเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม	แจ้งมติที่ประชุม	ผลการดำเนินงานตามมติ
3.11.1	พิจารณาการปรับเปลี่ยนวันและเวลาในการจัดกิจกรรม Meet the Dean ประจำปี 2568 ครั้งที่ 1	ที่ประชุมมีมติกำหนดให้ปรับเปลี่ยนวันและเวลาในการจัดกิจกรรม Meet the Dean ประจำปี 2568 ครั้งที่ 1 เป็นวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2568 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ในรูปแบบออนไลน์	แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันเรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการจัด ครั้งที่ 1 ในวันที่ 25 ม.ค. 68 แบบออนไลน์
3.11.2	พิจารณาอนุมัติผลประเมินการทดลองการปฏิบัติงานรอบที่ 2 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ราย อาจารย์สาธิต สิทธิวิวัฒน์ เพื่อต่อสัญญาจ้างระยะที่ 2	ที่ประชุมมีมติอนุมัติผลประเมินการทดลองการปฏิบัติงานรอบที่ 2 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ราย อาจารย์สาธิต สิทธิวิวัฒน์ เพื่อต่อสัญญาจ้างระยะที่ 2 ตามที่เสนอ ทั้งนี้มอบหมายให้งานบุคคลดำเนินการตามระเบียบการต่อสัญญาจ้างต่อไป	แจ้งงานบุคคลดำเนินการต่อไป	งานบุคคลดำเนินการต่อสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 68
3.11.3	ขออนุมัติใช้อัตราเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ และขอปรับลดเงื่อนไขการจ้างของผู้สมัครจากปริญญาเอก ปริญญาโทกำลังศึกษาต่อปริญญาเอก ปริญญาโท เป็น ปริญญาตรีกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท	ที่ประชุมมีมติอนุมัติใช้อัตราเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ และขอปรับลดเงื่อนไขการจ้างของผู้สมัครจากปริญญาเอก ปริญญาโทกำลังศึกษาต่อปริญญาเอก ปริญญาโท เป็น ปริญญาตรีกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท ตามที่เสนอ ทั้งนี้มอบหมายให้งานบุคคลดำเนินการตามระเบียบต่อไป	แจ้งงานบุคคลดำเนินการต่อไป	งานบุคคลดำเนินการส่งเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 67